

Số 98-KH/TGV

An Thạnh Trung, ngày 25 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện khẩu hiệu hành động Huyện ủy
“Ba Không - Ba Cần - Ba Quyết Tâm”

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BPGV, ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện khẩu hiệu hành động **“Ba không, Ba cần, Ba quyết tâm”**. Đây là khẩu hiệu hành động nhằm thiết thực cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn huyện.

Nhằm để khẩu hiệu thật sự trở thành những hành động cụ thể, thường xuyên của các tổ chức trong hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên.

Tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy đề ra Kế hoạch để tham mưu lãnh đạo, thực hiện như sau:

I- Mục đích - yêu cầu:

- Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự là động lực mạnh mẽ, để toàn Đảng bộ thường xuyên ra sức xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, gương mẫu trước nhân dân.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trong từng tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên về nội dung các chuyên đề, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chú ý việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 về *nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm*; Nội dung Nghị quyết TW4 (khóa XI) của Đảng.

Đặc biệt chú ý vấn đề lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện khẩu hiệu hành động của huyện ủy “3 không, 3 cần, 3 quyết tâm”

- Từng chi bộ cần quán triệt rõ để mỗi đảng viên, cán bộ học thuộc và thấm nhuần ý nghĩa khẩu hiệu hành động, để tự nguyện, tự giác phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện không ngừng nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, làm kim chỉ nam điều chỉnh các hành vi ứng xử đúng chuẩn mực trong công tác, sinh hoạt hàng ngày.

II- Nhiệm vụ - giải pháp:

1- Đối với chi bộ:

- Từng chi bộ cần quán triệt rõ để mỗi đảng viên, cán bộ học thuộc và thấm nhuần ý nghĩa khẩu hiệu hành động. Để thực hiện tốt yêu cầu này, có thể những tháng đầu tiên, trong sinh hoạt chi bộ, bí thư mời ngẫu nhiên một vài đồng chí đảng viên tự phát biểu đúng nội dung khẩu hiệu hành động “Ba Không - Ba Cần - Ba Quyết Tâm”, hay yêu cầu nói một hoặc hai trong ba nội dung trên, trong chi ủy, cấp ủy phải nêu gương thực hiện trước khi mời đảng viên.

Hàng tháng chi bộ đưa nội dung vào nghị quyết. Tùy theo đặc thù, thực trạng tình hình của từng chi bộ hoặc theo chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực, ngành, địa phương mà đề ra những nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo thực hiện.

Tinh thần chung là mỗi tháng phải đưa vào nghị quyết để lãnh đạo tốt nội dung khẩu hiệu hành động, nhưng tùy tình hình có thể nhấn mạnh một vài nội dung gắn trách nhiệm trực tiếp của tổ chức và cá nhân yêu cầu phải thực hiện tốt như: lĩnh vực chi bộ ngành hàng ngày tiếp xúc giải quyết thủ tục hành chính với dân, thường xuyên làm công tác vận động quần chúng, gặp gỡ dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng..., Công an, Y tế, Giáo dục, Bộ phận một cửa, Mặt trận và các đoàn thể cần tập trung lãnh đạo thực hiện nội dung “Ba Không”, “Ba Cần”; những nơi có biểu hiện ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, mức độ hoàn thành nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thiếu tận tụy hết mình vì công việc cần nhấn mạnh nội dung “Ba Quyết Tâm” nhất là 02 nội dung đầu.

Tùy theo mức độ, phạm vi mà chi bộ cũng có thể yêu cầu những cá nhân đảng viên phải thực hiện một vài nội dung trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Chi bộ phát động những đợt cao điểm chung trong toàn đơn vị, địa phương một vài nội dung trong khẩu hiệu hành động, tùy theo tình hình thực tế gắn với các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của ngành, địa phương; Đại hội Đảng cấp mình, hoặc theo quý, 6 tháng; 03 nội dung trong chủ đề học tập và làm theo Bác năm 2014 về “*Nêu cao tinh thần trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá nhân; nói đi đôi với làm*”, trong đó chú ý phải đề ra được nhiệm vụ cụ thể gắn trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân để thực hiện. Đề cao vai trò nêu gương, làm trước của những đồng chí lãnh đạo, quản lý.

Phát động nội dung khẩu hiệu hành động “*Cần vui vẻ, lắng nghe, học hỏi dân*” quy định mỗi tuần từ lãnh đạo, đến đảng viên, cán bộ có nội dung để gặp gỡ vài lần với các tầng lớp nhân dân. Phát động nội dung khẩu hiệu hành động “*Cần xin lỗi và cảm ơn dân khi được góp ý phê bình*” cách làm định kỳ nửa tháng, một tháng tổ chức đối thoại với các tầng lớp nhân dân theo địa bàn áp để nhân dân góp ý cán bộ công chức xã như: Bộ phận một cửa, lực lượng Công an, Quân sự, Địa chính, Tư pháp, thực hiện chính sách với người có công, chính sách xã hội, tài chính...

Xây dựng Chương trình hành động của chi bộ đề ra nội dung cụ thể, giải pháp khả thi sát thực tế ở từng tháng. Trên cơ sở đó đưa vào nghị quyết để lãnh đạo thực hiện hàng tháng.

2- Mặt trận và các đoàn thể xã: Cần nghiên cứu cụ thể nội dung khẩu hiệu hành động và kế hoạch Tổ giúp việc, có văn bản hướng dẫn để đoàn viên hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện; phát động bằng các phong trào hành động cụ thể thiết thực theo phương thức, mô hình hoạt động của từng đoàn thể; tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nắm, thường xuyên theo dõi giám sát, góp ý cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện khẩu hiệu hành động này.

3- Văn phòng UBND xã: tham mưu cho Thường trực phổ biến nhắc nhở thường xuyên cán bộ, công chức học thuộc và thấm nhuần nội dung khẩu hiệu hành động cụ thể hóa bằng nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày của từng cá nhân, tổ, đội, cơ quan, đơn vị thật sát hợp đạt hiệu quả cao. Mỗi cơ quan, đơn vị có thể chọn một vài nội dung trong khẩu hiệu hành động gắn với việc đề ra những nhiệm vụ cụ thể, quán triệt và yêu cầu tất cả cán bộ, công chức quyết tâm thực hiện tốt trong tháng, quý, các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của ngành...

4- Đài Truyền thanh xã: cần thường xuyên tuyên truyền nội dung khẩu hiệu hành động để nhân dân biết, có những tin bài phản ánh kết quả thực hiện của tổ chức và cá nhân đạt kết quả nổi bật đưa vào chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" hàng tuần.

III- Tổ chức thực hiện:

- Kế hoạch này được tổ chức quán triệt tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; các chi bộ trực thuộc; đoàn viên, hội viên của Mặt trận và các đoàn thể thông suốt và tham gia thực hiện.

- Các đồng chí đảng ủy viên chủ động liên hệ với các chi bộ tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và đôn đốc thực hiện một cách có hiệu quả.

- Các đồng chí tổ giúp việc của Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên theo dõi cập nhật kết quả thực hiện ở, chi bộ đơn vị mình phụ trách định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Tuyên giáo cán bộ thường trực tổ giúp việc).

- Các ngành từ xã đến ấp, nhất là thủ trưởng các đơn vị trong công tác lãnh, chỉ đạo (bằng văn bản hay phát biểu kết luận...) phải luôn nhắc nhở đề cập sâu sắc việc thực hiện KHHĐ Huyện ủy nhằm tạo ý thức, động lực cho cán bộ, đảng viên ra sức phấn đấu tu dưỡng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện KHHĐ Huyện ủy, yêu cầu các đồng chí đảng ủy viên, chi bộ triển khai thực hiện tốt.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Chi bộ trực thuộc,
- Lưu văn phòng

TỔ TRƯỞNG BỘ PHẬN



Ngô Quốc Đạt

PHÓ BÍ THƯ

